

คำประกาศเกียรติคุณ  
อาจารย์อติศรา สระโมฬี

อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีพุทธศักราช 2564

อาจารย์อติศรา สระโมฬี เกิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ปัจจุบันอายุ 42 ปี บุตรีนางอรุณศรี ผลาวรรณ และนายสหัส ผลาวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชีการเงิน) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาการบัญชี ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ.2563

อาจารย์อติศรา สระโมฬี ได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านการบัญชีการเงิน และการสอบบัญชี โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างยิ่งและต่อเนื่องยาวนานในฐานะผู้สอนดีเด่นและบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติตัวอย่างดีงามในความเป็นครู ด้วยการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง จากการเป็นผู้วิจัยชื่อแรกในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ขององค์กรและผลการปฏิบัติงานขององค์กร: การศึกษาเชิงประจักษ์ในประเทศไทย ในวารสารTEM ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus นอกจากนี้ อาจารย์อติศรา สระโมฬี ได้สร้างสรรค์วิธีการสอนที่ผนวกการเสริมสร้างประสบการณ์เข้ากับบทเรียน เช่น การทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการอบรมหลักสูตร "การรู้จักเงินแผ่นดิน กับ สตง." ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นหัวหน้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม SAP Business One Training ของสาขาการบัญชี ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจถึงหลักปฏิบัติทางการบัญชี ทฤษฎี และระเบียบวิธีการสอบบัญชี ทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานตรงตามสาขาการบัญชีและตามที่สภาการบัญชี กำหนด ได้เป็นอย่างดี

ผลแห่งความมุ่งมั่นและทุ่มเทตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความชื่นชอบในวิธีการเรียนการสอน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาทางการบัญชีเท่านั้น นักศึกษาที่มีโอกาสได้เรียนรู้หลักการบัญชีกับอาจารย์อติศรา สระโมฬี รวมถึงเพื่อนร่วมวิชาชีพที่รับรู้ถึงความทุ่มเทของอาจารย์อติศรา ยังได้นำมาซึ่งศักยภาพอันโดดเด่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการบัญชีให้กับผู้เรียนอีกด้วย

อาจารย์อติศรา สระโมฬี เป็นผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในวิชาการที่สอนและวิธีการถ่ายทอดให้กับผู้เรียน รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจทางด้านการบัญชีการเงินและการสอบบัญชี จากการทุ่มเทชีวิตและจิตวิญญาณของการเป็นอาจารย์ ในการถ่ายทอดศิลปะของการรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน รวมถึงหลักและวิธีการทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน อันเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพทั้งทางการบัญชีการเงินและการสอบบัญชีได้อย่างชัดเจน

ตลอดระยะเวลาการเป็นอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจากถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบัญชีอันยาวนานของอาจารย์อติศรา สระโมฬี ได้แสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน และความปรารถนาดีต่อวิชาชีพ

บัญชี ซึ่งเป็นตัวอย่างนอกจากให้แก่บุคลากรในสำนักวิชาการบัญชีและการเงินแล้ว ยังสามารถเป็นตัวอย่างให้กับ  
คนรุ่นหลัง ที่อาจารย์อลิศรา สระโมฬี ได้ให้ความรัก ความผูกพัน ความศรัทธาต่อวิชาชีพ กับสถาบันและวิชาชีพ  
อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาที่ได้ดำเนินอาชีพในเส้นทางของความเป็นครู ตลอดเวลา 25 ปีที่ผ่านมา  
ด้วยคุณความดี ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า อาจารย์อลิศรา สระโมฬี เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นที่  
ประจักษ์ ในด้านการเป็นครูและจิตวิญญาณของการเป็นครูของ อาจารย์อลิศรา สระโมฬี จึงเป็นการสมควรได้รับ  
การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2564